

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 03-KL/TU, ngày 1/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát đối tượng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, phương án thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực vào cuộc với ngành lao động - thương binh và xã hội triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt yêu cầu đề ra.



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: NGỌC LINH

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tiến hành thực chứng, giám định để đủ điều kiện hưởng chế độ theo đúng quy định của pháp luật; qua đó từng bước ổn định tư tưởng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần ổn định tình hình cơ sở.

Kết luận số 03-KL/TU và Công văn số 696-CV/TU, ngày 7/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những giải pháp đồng bộ, toàn diện hơn. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh, các huyện, thành phố và các ngành liên quan cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại thì tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp ứng cử, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố dự hội nghị.

hội hiểu đúng, hiểu đầy đủ về các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đối với một số trường hợp đã được tuyên truyền, giải thích rõ, đối thoại nhiều lần nhưng vẫn cố tình gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi các chế độ, chính sách không chính đáng, không đúng quy định thì sẽ có các biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

MẠNH CƯỜNG

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh nhấn mạnh

tầm quan trọng của việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu liên quan lợi để

đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Qua kiểm tra đánh giá đúng kết quả triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, những việc đã làm được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị

sự nghiệp công lập. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị góp

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí yêu cầu việc tổ chức kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, tránh tình trạng hình thức, qua loa, chiếu lệ; đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

KHÁC DUẤN

XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

đặt ra mục tiêu chung xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững, sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và thế giới, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Phấn đấu đến năm 2050 Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới; nông thôn trở thành nơi "đáng sống"...

bền vững. Đồng chí cho rằng, cần áp dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững; phát huy vai trò của hiệp hội ngành hàng; liên kết chặt chẽ ngành nông nghiệp với các ngành, lĩnh vực khác. Cải thiện năng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động trong nông nghiệp; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; giáo dục, hướng nghiệp nông nghiệp cho thế hệ trẻ; tiếp cận xu thế thay đổi không ngừng của thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá tăng trưởng mới, những giá trị phát triển mới phù hợp với điều kiện đặc điểm Việt Nam.

Nghiệm thu mô hình chăn nuôi gà rilai thương phẩm an toàn theo chuỗi

Chiều ngày 8/9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi gà rilai thương phẩm an toàn theo chuỗi tại huyện Thái Thụy.

lúc xuất bán đạt 97%, cao hơn 2% so với các hộ không tham gia mô hình; trọng lượng xuất bán đạt trung bình 2,3kg/con, cao hơn so với các hộ không tham gia mô hình là 0,1kg. Tiêu tốn thức ăn 3,0kg/kg tăng trọng, thấp hơn so với các hộ không tham gia mô hình. Khi đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản về năng suất thịt và chất lượng thịt gà của mô hình cho thấy tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ cơ ngực, tỷ lệ cơ đùi đều đạt ở mức tương đương và cao hơn so với các nghiên cứu trước đây. Với giá bán hiện tại 75.000 - 78.000 đồng/kg, người chăn nuôi trong mô hình thu lãi trên 30.000 đồng/kg (bao gồm cả công chăm sóc).

NGÂN HUỖN

Suy giảm chức năng gan - nguyên nhân và giải pháp

Thời gian, môi trường, thực phẩm, rượu bia, thuốc tây... là những yếu tố khiến chức năng gan dần suy giảm. Nếu không có giải pháp hỗ trợ sẽ làm suy giảm chức năng gan và gây ra các bệnh lý về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan...



Niềm vui của cô Đỗ Thị Phương khi sức khỏe được cải thiện nhờ Bgan Tam Binh.

Nguyên nhân gây suy giảm chức năng gan

Gan là bộ phận quan trọng của cơ thể, thực hiện hơn 500 nhiệm vụ với 4 chức năng chính: Chuyển hóa thức ăn, thải độc, bài tiết mật, dự trữ một số vitamin và khoáng chất...

khuya. Thời gian gần đây, chỉ thấy chán ăn, khó tiêu, mất ngủ, đầy bụng, tiêu chảy, công ty tổ chức khám sức khỏe, chị bất ngờ khi biết mình bị gan nhiễm mỡ độ 2.

400U/L. Cũng bị tăng men gan là cô Đỗ Thị Phương (56 tuổi, Thanh Hóa): "Tôi bị tiểu đường và cao huyết áp gần 10 năm nên phải dùng thuốc tây như "cơm bữa". Sau một thời gian sử dụng thuốc, tôi thường xuyên bị mất ngủ, nổi mề đay, đi xét nghiệm men gan cao".

lối sống lành mạnh nhưng vẫn bị nóng trong người, mẩn ngứa, rối loạn tiêu hóa do chức năng gan kém.

Theo các chuyên gia y tế, nếu không có giải pháp hỗ trợ giúp phục hồi, tái tạo tế bào gan, tình trạng suy giảm chức năng gan sẽ tiến triển nặng dần, có thể gây gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, ung thư gan...

Giải pháp tăng cường chức năng gan hiệu quả

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu dùng các sản phẩm thảo dược để thải độc, tăng cường chức năng gan. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm được quảng cáo tràn lan trên mạng, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc khiến người tiêu dùng hoang mang không biết nên lựa chọn sản phẩm bổ gan nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Công ty Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, đã cho ra mắt TPBVSK Bgan Tam Bình. Sản phẩm kết hợp giữa các

thảo dược như: Cà gai leo, Giảo cổ lam, Diệp hạ châu, Actiso... và 4 tinh chất thiên nhiên bảo chế theo công nghệ hiện đại, được nhập khẩu từ nước ngoài, đã được chứng minh lâm sàng: Chiết xuất Kế sữa (chứa 90% Silymarin tự nhiên), Kháng khuẩn, Mật nhân, Novasol Curcumin. Bgan Tam Bình hỗ trợ bổ gan và tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, bảo vệ gan. Đồng thời, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan, giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, vàng da, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém.

Dùng Bgan Tam Bình 3 tháng, chị Trâm, anh Cảnh đều thấy gan khỏe hơn, triệu chứng khó chịu. Hiện cả hai vẫn đang tiếp tục dùng sản phẩm để bảo vệ, tăng cường chức năng gan.

Còn cô Phương phần khởi chia sẻ: "Sản phẩm có hiệu quả rất tốt, sau 2 tuần sử dụng tôi thấy mề đay, mẩn ngứa giảm rõ rệt. Dùng hết 3 tháng, tôi đi xét nghiệm thì men gan về ngưỡng an toàn. Nhờ có Bgan Tam Bình mà gần 10 năm rồi tôi mới hết ngứa ngứa và có được cảm giác dễ chịu như bây giờ. Thấy ai có vấn đề về gan là tôi đều giới thiệu họ dùng Bgan Tam Bình".

Bgan Tam Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, liên hệ hotline 0343 44 66 99.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các dịch vụ y tế chuyên sâu; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nòng cốt là Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ giới thiệu Thái Bình tới nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc để Thái Bình trở thành điểm đến của các nhà đầu tư.

Buổi chiều cùng ngày, Tập đoàn Y tế MYONGJI thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp bước vào năm học 2022 - 2023 và đón tết Trung thu 2022, sáng ngày 8/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tổ chức trao 120 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện. Tổng trị giá quà tặng trên 50 triệu đồng được trích từ quỹ nhân đạo của huyện.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kiến Xương đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp các em được đón tết Trung thu vui vẻ, động viên các em phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.

ĐỖ HỒNG ANH

Xử lý 59 cơ sở kinh doanh mặt hàng phục vụ thị trường tết Trung thu

Thực hiện kế hoạch chuyên để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng phục vụ tết Trung thu năm 2022, sáng ngày 8/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh cho các đội quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện Hưng Hà, Tiền Hải, Thái Thụy. Các mặt hàng được kiểm tra gồm sữa, nước giải khát, bánh kẹo, bánh trung thu, đồ chơi trẻ em. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ bản các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số cửa hàng kinh doanh hàng hóa có nhãn mác ghi không đầy đủ thông tin, việc sắp xếp hàng hóa chưa bảo đảm để đảm bảo đến mắt người an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, từ ngày 16/8 đến nay, toàn lực lượng đã tổ chức kiểm tra 82 lượt cơ sở kinh doanh các mặt hàng phục vụ thị trường tết Trung thu, xử lý 59 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 135.125.000 đồng và tịch thu hơn 5.000 sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh không niêm yết giá hàng hóa, vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

KHÁC DUẤN

Cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển Thái Bình

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã cứu hộ thành công 7 người gặp nạn trên biển sáng ngày 8/9.



Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thái Bình tiếp cận cứu người bị nạn trên biển.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/9/2022, tàu Hà An 01, số đăng ký HP5767, trên tàu có 6 thuyền viên và 1 giám định viên chở thủy triều vào luồng cảng Diêm Điền thì bị mưa giông, sóng to gió lớn, nước tràn vào hầm mũi gây mất hệ thống điện, không còn khả năng điều khiển.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 1 tàu, 1 xuồng cao tốc và 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền ra khu vực tàu bị nạn làm công tác cứu hộ. Cả 7 thuyền viên đều được cứu hộ thành công và đưa vào bờ an toàn, trong đó 1 thuyền viên bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy cấp cứu.

Cảng vụ Hàng hải Thái Bình cũng đã huy động 6 phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn và 10 cán bộ để sẵn sàng tham gia ứng phó với sự cố tràn dầu.

Hiện các đơn vị Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia khắc phục, ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển.

HỢP KHÁNH (ĐBBP Thái Bình)

Advertisement for Bgan Tam Binh, a liver health supplement. It includes text about COVID-19 prevention, effectiveness, and contact information for the company.